



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน สวท. สำนักข่าวไทย</p>	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีสถานการณ์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าระบาด มีการเผยแพร่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไขหวัดนก เมื่อปี 2560</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาเหตุของการออกประกาศเตือน เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศต่างๆ มีการพบเชื้อไขหวัดนก ทำให้ต้องมีการตื่นตัวในการป้องกันโรคด้วย และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคมาสู่คน ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบโรคไขหวัดนกในคนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับประเด็นโรคจากสัตว์สู่คน มีการติดตามเฝ้าระวังโรคตลอด คณะกรรมการวิชาการด้านโรคติดต่อจะมีการประชุมต้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อหารือมาตรการภาพรวม แนะนำประชาชนว่า หากพบสัตว์เลี้ยงตายหรือป่วยตายผิดปกติ อย่างนำสัตว์ดังกล่าวมารับประทาน โดยเฉพาะการปรุงอาหารแบบดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจติดโรคได้ อีกโรคสำคัญ คือ โรคแอนแทรกซ์ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในสัตว์กินหญ้าแทบทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ แพะ หรือแกะ สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนจากการสัมผัสทางผิวหนังที่มีบาดแผล หรือติดต่อกับการหายใจ หรือผ่านการกิน และอาจทำให้เสียชีวิต</p> <p>- นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา กล่าวว่า จากการตรวจสอบของทางสวนสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่พบเชื้อไขหวัดนกตามที่มีการแสข่าวออกไปอย่างแน่นอน</p> <p>-ด้าน นสพ.อภิษฎา สุขธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณี สธ. จะนำหลักฐานของ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา เรื่องไขหวัดนกที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์นครราชสีมาเมื่อปี 2560 มอบนั้น ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ทั้ง สธ.และกรมปศุสัตว์ยืนยันว่า ไม่มีหวัดนกเกิดขึ้นอย่างแน่นอน รวมถึงเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ มาตรการเรื่องการจัดการไขหวัดนกของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง โดยมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา อาทิ เส้นทางการบินของนกอพยพในแต่ละปี และกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติในการพ่นยาฆ่าเชื้อ เฝ้าระวังเก็บตัวอย่างเป็นประจำ 2-3 ครั้งต่อปี รวมทั้งสิ้น 300,000 ตัวอย่างต่อปี อีกทั้งฟาร์มสัตว์ปีกขนาดใหญ่ก็มีการวางระบบพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำในทุก ๆ 3 เดือน</p>
<p>บางกอกทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงกรณีออกมาเปิดเผยว่าพบไขหวัดนกในประเทศไทย ช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค. ปี 2560 ไม่ได้ต้องการให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่ต้องการให้เกิดระบบการเฝ้าระวังโรคอย่างรัดกุม เนื่องจากการพบสัตว์ป่วยตายในสวนสัตว์ที่โคราช ซึ่งไม่ใช่คน สัตว์ปีก แต่เป็นสัตว์บก เชื่อว่าเชื้อมีการปรับตัว เกิดการข้ามสายพันธุ์ ทำให้แพทย์และสัตวแพทย์ที่ทำงานด้านโรคจากสัตว์ กังวลว่ามีความเสี่ยงติดต่อกับคนได้ และหากไม่ระวัง ถ้าติดในคนมาก ๆ เข้าก็จะกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจติดจากคนสู่คนได้ด้วย ซึ่งถือว่าอันตราย จึงต้องมีระบบในการแจ้งเตือนให้คนตื่นตัวในระดับเข้มข้น คือ ต้องมีการรายงานข้อมูลจริงให้ทราบเป็นระยะ โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขควรต้องทราบในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อโรคจากสัตว์มาสู่คนได้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมปศุสัตว์ประกาศเขตโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราว 29 จังหวัด คือ กทม.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก</p> <p>รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง33</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร อุดรธานี เชียงราย ตาก ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล นนทบุรี และระนอง</p> <p>-เสนอข่าว เพจแหม่มโพธิ์ดำ แชร์เรื่องราวของน้องมิก ด.ช.วัย 3 ขวบถูกสุนัขจรจัด 7 ตัวรุมกัด เป็นแผลทั้งตัว คอ ใบหน้า หลัง ขา ภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร เทียนทะเล ซอย 28 ย่านพระราม 2 ผู้ปกครองต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล แพทย์ต้องทำความสะอาดแผลและฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าอย่างเร่งด่วน</p> <p>สถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ</p> <p>- จ.สงขลา ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสอบสวนโรคหลังพบวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายลง 1 ตัว เจ้าหน้าที่ตัดหัววัวส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อดำเนินการควบคุมโรค</p> <p>-จ.สุรินทร์ นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วบริเวณคอกวัวหลังบ้านของนาย ถวัลย์ ไซติช่วง ต.บุภาณี อ.เมือง จ.สุรินทร์ หลังวัวพ่อพันธุ์ "ซาร์โรลเลส" อายุ 2 ปี ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตาย เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา</p> <p>- จ.ขอนแก่น นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สจ.ขอนแก่น นายพิสุทธิ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ป้องกันโรคที่ 7 ขอนแก่น ปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น และ อสม.เทศบาลท่าพระ ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ กระตุ้นสำนึกคนเลี้ยงสุนัข จัดทำหมัน คุมประชากรสุนัข พร้อมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และนำสุนัขทั้งหมดมาที่วัดศิริมงคล เพื่อทำหมันควบคุมประชากรสุนัขในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p>แม่ร้องรพ.'ลูกตบวัยด๋บ'</p> <p>- จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "วิลาวรรณ ตึก ดอนหาเทา" โพสต์ข้อความเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองว่า ลูกสาววัย 6 ขวบ มีไข้พร้อมกับอาการปวดท้อง เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา แม่ได้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน รักษา 2 วัน หมอได้ส่งมารักษาต่อที่ รพ.มหาสารคาม ตลอดระยะเวลาหมอดีให้การรักษาดูแลการฉีดยาแก้ปวดเพื่อระงับอาการปวดและอาการดีขึ้น พร้อมกรีดร้องด้วยเสียงบ่นที่ว่า หนูปวดท้อง ๆ ช่วยด้วย ๆ เป็นเวลานานหลายวัน เบื้องต้นหมอแจ้งกับญาติว่าน้องป่วยเป็น "ตับอักเสบ"กระทั่งวันที่ 24-25 มี.ค.ที่ผ่านมา รพ.มหาสารคามได้ให้น้องมาฉายแสงที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น บอกว่าเครื่องฉายแสงพัง ก็ส่งน้องกลับไปรักษาต่อที่ รพ.มหาสารคาม น้องบ่นปวดท้องหนักมากพร้อมกับอาเจียนออกมาเป็นเลือด และเลือดไหลไม่หยุด และหมดสติไปทันใด วันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา น้องอยู่ในอาการที่เรียกว่า "โคมา" จึงได้ย้ายน้องมาที่ รพ.ขอนแก่น หมอได้ใช้เข็มเจาะเพื่อที่จะขยายเส้นเลือดใหญ่แต่"ทำเข็มหัก" จึงต้องผ่าตัดเพื่อที่จะเอาเข็มออก แม้รู้ว่าน้องอาการโคมา แคมการผ่าตัดไม่ได้รับการเกี่ยวกับตัวโรคเลยเป็นความผิดพลาดของ รพ.ขอนแก่นหรือไม่ หลังจากนั้นมาสองวันแพทย์ที่ รพ.ขอนแก่นได้เรียกญาติมาพบพร้อมกับแจ้งว่า "ให้ทุกคนทำใจ" น้องป่วยด้วยโรค "ตับวาย" น้องมีโอกาสรอดแค่ 20 % เท่านั้น และน้องก็จากไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมแพทย์กุมารแพทย์ ได้ออกมาชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ผู้ป่วยได้เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยทางรพ.มหาสารคาม ได้ประสานข้อมูลผู้ป่วยอย่างละเอียด เพื่อให้แพทย์รพ.ขอนแก่นได้ทราบอาการที่รักษา ก่อนถึงมือแพทย์ จากนั้นอาการไม่ดีขึ้น จึงย้ายตัวส่งต่อมารักษาที่รพ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมากะทั่งอาการ ได้ทรุดหนักขึ้นโคมา ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยรักษา แต่อาการไม่ดีขึ้น จนกระทั่งทางครอบครัว ได้นำคนไข้กลับไปเพื่อให้ลิ้นลมที่บ้านเกิด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561 ซึ่งตนเองในนามรพ.ขอนแก่น ขอแสดงความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ โดยยืนยันว่า ทางแพทย์ได้รักษาเต็มที่ แต่เนื่องจากผู้ป่วยนั้นเป็นโรคไตวายเฉียบพลันชนิดที่ร้ายแรง และไม่พบผู้ป่วยประเภทนี้บ่อยในประเทศ ทางแพทย์ได้เจาะเลือด นำมาตรวจไว้แล้ว ซึ่งผลการตรวจหาสาเหตุของการเสียชีวิตจะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์นี้</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด ข่าวสด</p>	<p>สาว 18 กินน้ำมนต์เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี น.ส.สุพัก ชาติจ้อหอ อายุ 18 ปี ถูกพระเร่ร่อนที่มาอาศัยในวัดร้างแห่งหนึ่งในหมู่บ้านท่าเว่อ หมู่ 11 ต.เก่ายาดิ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ อยู่ชั่วคราว ทักว่าโดนคุณไสย และให้กินน้ำมนต์ในบาตร เกิดชักตาค้าง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา พระกลุ่มดังกล่าวก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว ด้านนพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ สสจ.ชัยภูมิเปิดเผยว่า สิ่งให้จนท.สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ ลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุแล้ว แต่ไม่พบตัวอย่างน้ำมนต์ กรณีการดื่มน้ำมนต์จนมีอาการดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องดูว่า มีประวัติมีโรคประจำตัวประเภทเป็นลมชักด้วยหรือไม่ ขณะนี้ไม่มีน้ำมนต์เป็นหลักฐานมาตรวจสอบ รวมทั้งญาติก็รีบเผาศพไปก่อน ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจติดตามตัวกลุ่มพระดังกล่าวมาสอบถามต่อไป</p> <p>- นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ว่า ปกติวันหนึ่งคนเราควรดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว และอาจจะสามารถดื่มน้ำได้ 4-5 แก้วติดต่อกันได้ แต่ไม่น่าจะดื่มได้มากเกินกว่านั้น เพราะร่างกายมีกลไกทำให้อาเจียนออกมาได้ หรือปัสสาวะออกมาได้หากดื่มน้ำมากเกินไป ดังนั้นในกรณีดังกล่าวต้องตรวจดูว่าผู้เสียชีวิตมีโรคอะไรก่อนหน้านั้นหรือไม่ หรือในน้ำที่ดื่มเข้าไปมีอะไรเจือปนหรือไม่ จึงทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต แต่การดื่มน้ำปริมาณมากจนทำให้ช็อกเสียชีวิตไม่น่าจะเป็นไปได้</p>
<p>เพจ Drama-addict</p>	<p>เด็กแรกคลอดกินกล้วยบดแทนนมเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว โซเชียลมีเดียของมาเลเซีย แชร์เรื่องราวทารกเพศชายเพิ่งคลอดได้ 10 วัน เสียชีวิต เพราะอาหารไม่ย่อย หลังจากยายยืนยันให้ป้อนกล้วยบดแทนนม จนน้ำหนักของเด็กเมื่อแรกคลอดคือ 1.8 กก. ลดลงเหลือ 1.3 กก. ก่อนจะถ่ายออกมามีกลิ่นจุนและมีเลือดปน เมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินก็สลายเกินไป เพราะเด็กมีเลือดออกทางปาก</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ที่จ.ปราจีนบุรี เกิดเหตุผู้ป่วยโรคมะเร็งเสียชีวิตบนรถกระบะ บริเวณลานจอดรถใกล้ใกล้บ้านพัก 'หอมแสง' หมู่ 4 ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ขณะญาติพามาจาก จ.ระยองมารอรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งที่หอมแสงจะแจกให้กับชาวบ้านฟรีทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน จึงประสานแพทย์นิติเวช รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไปตรวจสอบ</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน</p>	<p>เอชไอวี-ซิฟิลิส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังเปิดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 10 ว่า สธ.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งผลการดำเนินงานเอดส์ในแม่และเด็กปี 2560 พบว่า มีความครอบคลุมของการให้บริการปรึกษาเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีดีขึ้น และปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการติดตามให้รับบริการตามมาตรฐานอย่างครอบคลุม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นผู้ให้การเปลี่ยนแปลงและนักส่งเสริมสุขภาพเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย โดยตั้งชุมชนมามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา กลุ่มสตรีและเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้ มุ่งสู่การยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกอย่างยั่งยืน</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย</p>	<p>เตือนพิษจากไข่แมงดาถ้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สธ.ได้รับรายงานพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการกินไข่แมงดาทะเล 33 ราย เสียชีวิต 3 ราย ล่าสุดกลางเดือน ก.พ.ปีนี้ พบผู้ป่วย 7 ราย ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากพิษของไข่แมงดาถ้วย หรือ เห-รา หรือแมงดาไฟ ซึ่งพิษของแมงดาถ้วย คือ เตโตรโดท็อกซิน และเซซิท็อกซิน ชนิดเดียวกับปลาปักเป้า ซึ่งพิษนี้มีความรุนแรง และทนทานต่อความร้อนสูงมาก ไม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ว่าจะต้ม ทอด ปิ้ง ย่าง ก็ไม่สามารถทำลายพิษได้ ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ก.พ.ถึง มิ.ย. มักพบการแพร่พันธุ์ของแพลงก์ตอน พิษอาหารของแมงดาถ้วย จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการกินไข่แมงดาให้มากขึ้น สำหรับผู้ที่รับประทานไข่แมงดาทะเล หากพบว่ามีอาการชาที่ปากและลิ้น วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หายใจไม่ออก ให้รีบนำตัวส่ง รพ.ให้เร็วที่สุด และแจ้งแพทย์ว่ารับประทานไข่แมงดาทะเล จะช่วยให้การรักษาเร็วขึ้น</p>
สวท.	<p>งานอนามัยแม่และเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ.และโฆษก สธ. กล่าวในการเปิดสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 10 ที่กรมอนามัยจัดขึ้น ว่า คน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ซึ่งการจะสร้างเด็กหนึ่งคนขึ้นมาให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการดูแลเด็กก็คือ ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ต่อเนื่องจนถึงอายุ 5 ปี เพราะเป็นช่วงของพัฒนาการด้านสมอง การมองเห็น การควบคุมอารมณ์ ทักษะด้านภาษาและสังคม จำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งการกิน กอด เล่น เล่า นอน การดูแลช่องปาก</p> <p>ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีแนวคิดเพื่อการพัฒนาประชากรกลุ่มแม่และเด็ก โดยการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุข ตามกระบวนการคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์ ให้การตั้งครรภ์และการคลอดมีคุณภาพ เพื่อให้มารดาและทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน ต่อเนื่องถึงการดูแลเด็กปฐมวัยให้เด็กมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย</p>
สำนักข่าวไทย	<p>โรคปลายประสาทอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคปลายประสาทอักเสบ เป็นกลุ่มอาการของเส้นประสาท ซึ่งทำหน้าที่นำคำสั่งจากสมองและไขสันหลังไปยังอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงทำหน้าที่รับความรู้สึกจากอวัยวะต่างๆ กลับไปยังสมอง เส้นประสาทสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประสาทรับความรู้สึกซึ่งเป็นเส้นประสาทที่เชื่อมต่อกับสมอง และไขสันหลังกับผิวหนัง หรืออวัยวะภายใน 2.เส้นประสาทสั่งการ หรือนำคำสั่ง ซึ่งเป็นประสาทที่เชื่อมต่อกับสมองและไขสันหลังกับกล้ามเนื้อ 3.ระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประสาทที่เชื่อมต่อกับสมองและไขสันหลังกับอวัยวะภายใน ดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคปลายประสาทอักเสบ จะมีอาการชาหรือความรู้สึกลดลงที่บริเวณปลายมือและเท้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง เสียการทรงตัวหรือเดินเซ เนื่องจากการรับความรู้สึกที่เท้าผิดปกติ ความดันโลหิตลดลงต่ำ ท้องผูกหรือท้องเสีย อาหารย่อยยาก เหงื่อออกมากกว่าปกติ ซึ่งอาการดังกล่าว มักเป็นตลอดเวลา หรือเป็นๆ หายๆ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค</p>
สวท.	<p>6 อาการจากความร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้ช่วงกลางวันมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งความร้อนเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้ง เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ผู้ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น เกษตรกร คนงานก่อสร้าง นักกรีฑาหรือผู้ที่เล่นกีฬาหนัก ๆ รวมทั้งทหารเกณฑ์ จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนสูงเกินกว่าที่ร่างกายจะทนได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ได้แก่ ผื่นผิวหนัง บวมที่ข้อเท้า ตะคริว เป็นลม เพลียแดด และลมแดด</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>พัฒนาบุคลากรวิศวกรรมการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส.ในฐานะเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดระบบ ด้านการบำรุงรักษา ด้านการสอบเทียบ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมการแพทย์ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดหลักสูตร ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากรสายอาชีพด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศให้ความถูกต้องเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p>อาหารเสริมลักลอบใส่สารต้องห้าม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า กินอาหารเสริมชื่อดังแล้วมีอาการใจสั่น นอนไม่หลับ แขนหน้าอก ชาตามปลายมือ ปลายเท้า จนต้องเข้าโรงพยาบาล และต่อมามีการต่อข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อดังที่ยี่ห้อดังกล่าวมีการลักลอบใส่สารไซบูทรามิน ซึ่งเป็นสารต้องห้าม มีผลข้างเคียงอันตราย ทำให้หัวใจวายตายได้ อย่างไรก็ตาม กรมวิทยาศาสตร์จะร่วมกับอย.ในการตรวจผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในล็อตอื่น ๆ เพื่อให้ทราบผลที่แน่นอน</p> <p>ทั้งนี้ กรมามีหน้าที่ตรวจวิเคราะห์อาหารเสริม เป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการลักลอบใช้สารปลอมปน มีอยู่ 6 กลุ่ม คือ 1. ยารักษาโรคสมรรถภาพทางเพศ 2. ยาลดความอ้วน 3. ยาลดความอยากอาหาร 4. ยาระบายสมัยใหม่ 5. กลุ่มยาสเตียรอยด์ และ 6. ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท</p>
มติชน	<p>น้ำขวดปลอดแคปซูล</p> <p>-เสนอข่าว นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย อย.สคบ. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย โดยมีบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มรายใหญ่ 5 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท บุญรอด เทตดิง จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มสิงห์ 2.บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำดื่มคริสตัล 3.บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มช้าง 4.บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และ 5.บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำดื่มคาราบาว เป็นผู้นำในการเลิกใช้แคปซูลในการผลิตน้ำดื่ม โดยดีเดย์ในวันที่ 1 เมษายนนี้ วางเป้าปลายปี'62 งดใช้ทั่วประเทศ ซึ่งช่วยลดขยะถึง 2,600 ล้านชิ้น/ปี หรือ 520 ตัน/ปี ทั้งนี้ คพ.ได้ขยายผล ขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวง เช่น การประชุมที่มีการบริการน้ำดื่มที่ไม่ใช้แคปซูล เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็น "น้ำสะอาด ไม่ต้องมีแคปซูล" ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปทางช่องทางสื่อต่าง ๆ ด้วย</p>
เดลินิวส์ มติชน	<p>นักศึกษาแพทย์ฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผย กรณีชานักศึกษาแพทย์ฆ่าตัวตาย และสื่อสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลว่าสาเหตุฆ่าตัวตาย เกิดจากภาวะความเครียดจากการเรียนจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่า มหาวิทยาลัยปิดกั้นว่า เรื่องนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ไม่ได้ปิดบังแต่เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกรงกระทบจิตใจของผู้ปกครองนักศึกษา โดยยืนยันว่านักศึกษาแพทย์คนที่เสียชีวิตดังกล่าวเป็นเด็กเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.85 ในเทอมล่าสุด และเคยได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ อีกทั้งยังเป็นเด็กกิจกรรม สนุกสนาน ร่าเริงดี เคยเป็นประธานจัดการแข่งขันตอบปัญหานานาชาติ เป็นคนเปิดเผย และไม่เคยโพสต์ข้อความหรือส่งสัญญาณอะไรมาก่อน ฉะนั้นสาเหตุการเสียชีวิตไม่น่าจะมาจากผลการเรียน อีกทั้งไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้ามาก่อน ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตจะมาจากเรื่องใดก็ไม่สามารถตอบได้</p> <p>ด้าน พญ.ชัญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา กล่าวว่า เมื่อปี 2559 มีการศึกษาวิจัยวิเคราะห์นักศึกษาแพทย์ 12,900 คน ใน 47 ประเทศ มีการวิจัยกว่า 200 ชิ้น พบว่านักศึกษาแพทย์มีภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไป 2-5 เท่า พบร้อยละ 26.7 มีความคิดฆ่าตัวตายเป็นร้อยละ 11 มีการเข้าพบจิตแพทย์เพียงร้อยละ 15.7 ปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดจากการเรียนการสอน การซักไข้ได้เรียงต่อหน้าคนไข้ ต่อหน้าทีม ทำให้เกิดความกดดัน ความเครียด พอเครียดหรือซึมเศร้าก็ตรวจจับได้ยาก นอกจากจะใกล้ชีวิตจริง ๆ หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ๆ พูดซ้ำ ไม่นกิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ไม่นาน เบื่อ เซ็ง อยากฆ่าตัวตาย อาจจะมีพฤติกรรมต่อเนื่อง 2 เดือน อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไข ต้องทำทั้งระบบตั้งแต่เรื่องการคัดเลือกคน ความคาดหวัง ระบบการเรียนการสอน การปรับตัวของนักศึกษา การดูแลระดับปกครองกันมากขึ้น
เว็บไซต์ข่าวสด	ไลฟ์สดฆ่าตัวตาย -เสนอข่าว ชายคนหนึ่ง ชาว จ.กาญจนบุรี อายุ 26 ปี มีปัญหาครอบครัว ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กผูกคอตายภายในห้องเช่าหลังห้างโลตัส ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผู้พบเห็นได้แจ้งตำรวจ แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ชายคนดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้ว
ไทยรัฐ มติชน M2F	จับยาห้ามขาย -เสนอข่าว พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ รอง ผบ.ช.น. แกลงจับร้านขายยา 3 ร้านในพื้นที่ สน.วังทองหลาง สน.คลองตัน และ สน.หัวหมาก พร้อมของกลางยาแก้ไอ แก้แพ้ 2,920 ขวด ยาทราวดอล 58,760 เม็ด และอัลปราโซแลม 2,000 เม็ด โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. วางแผนจับกุมร้านขายยาที่ลักลอบจำหน่ายยาอันตรายผิดวัตถุประสงค์ให้แก่เยาวชน ทั้งนี้ อย.ได้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาตราวดอลแล้วตั้งแต่ปี 2559 แต่ของกลางที่พบระบุว่าผลิตเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2561 จึงจัดว่าเป็นยาปลอม
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบ ราชอาณาจักร	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน -เสนอข่าว นายสุวิชัย ศรีภักดี สสอ.ปากช่อง เผยว่า โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าจะพบมากในเด็กเล็กซึ่งเกิดในฤดูหนาว มีระยะฟักตัว 2-3 วัน ลักษณะอาการมักมีไข้ต่ำๆ น้ำมูก ไอ อาเจียน และมีอาการทางเดินอาหารตามมา อุจจาระเป็นน้ำ หากอาการไม่รุนแรงเด็กจะหายเองใน 2-3 วัน หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง อาจเกิดภาวะขาดน้ำนำไปสู่ภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ การติดต่อระหว่างคนสู่คนโดยการกิน การสัมผัส กับคน สิ่งของหรือพื้นผิวต่างๆ ที่มีการเปื้อนอุจจาระและไม่ทำความสะอาด ขอประชาสัมพันธ์ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง โรงเรียน อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดโรค



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch